

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

(Trước kỳ họp thường lệ cuối năm - HĐND tỉnh khóa X)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Từ ngày 01/11 đến 08/11/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thành phố tiếp xúc với cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại 80 điểm với 8.677 cử tri tham dự; có 541 cử tri tham gia phát biểu với 806 ý kiến. Qua phân loại tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có 62 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri liên quan đến các lĩnh vực có tác động đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Cử tri và nhân dân đánh giá cao chủ trương, chính sách của Cấp ủy và Chính quyền tỉnh Bình Dương về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư để đáp ứng yêu cầu thực tế, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng đã được tập trung đầu tư xây dựng như: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành,... Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông đô thị gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước khắc phục ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, cử tri tiếp tục kiến nghị, phản ánh và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm nâng cấp, sửa chữa, dặm vá một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng; đầu tư hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước, quan tâm nạo vét và thay thế các nắp cống thoát nước đã bị hư hỏng để tránh xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ, tràn vào nhà dân khi mưa lớn; nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường có lưu lượng tham gia giao thông đông; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở những đoạn đường giao nhau; khảo sát, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng; phân luồng giao thông hợp lý để tránh ùn tắc vào những giờ cao

điêm, lấp đặt giải phân cách và gờ giảm tốc độ cho phù hợp với các tuyến đường [1]. Ngoài ra, cử tri kiến nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng vườn cây ăn trái của các hộ dân khi triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn phường An Thạnh, xã An Sơn thành phố Thuận An do chưa có hệ thống dẫn nước về các vị trí cầu, cống để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI, NƯỚC SẠCH

Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm ban hành chính sách mới hỗ trợ vườn cây ăn trái Lái Thiêu nhằm hỗ trợ bà con nông dân phát triển vườn cây đặc sản tỉnh Bình Dương (chính sách hỗ trợ đã dừng thực hiện); kiến nghị ngành chức năng khảo sát, sửa chữa tuyến đường đê bao sông Sài Gòn bị hư hỏng, xuống cấp do xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông phục vụ thi công công trình cầu Bình Gởi; khảo sát để nâng cấp công suất trạm cấp nước tại xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho các hộ dân.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư, khu dân cư, quyền sở hữu nhà tại các chung cư còn chậm. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dân, cử tri tiếp tục phản ánh và đề nghị ngành chức năng quan tâm, xem xét chỉ đạo sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.[2]

Vấn đề môi trường được cử tri tiếp tục quan tâm và phản ánh một số công ty, doanh nghiệp vẫn còn xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân xung quanh[3]. Kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi xả thải để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, có phương án di dời các Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

IV. LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC

Cử tri tiếp tục kiến nghị việc người dân tham gia Bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám và điều trị bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện tuyến tỉnh, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn còn diễn ra. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc vì tình trạng này đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn

¹ Các tuyến đường cụ thể gồm: Quốc lộ 13; Mỹ Phước - Tân Vạn; ĐT741; ĐT744; ĐT747a; ĐT747b; ĐT748; ĐT749a; ĐT749b; ĐT749d; ĐT749đ; ĐT750.

² Khu dân cư Phú Thuận (Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư); Khu tái định cư Hòa Lợi; Khu tái định cư Vsip II mở rộng; Khu dân cư Việtsing; Chung cư Hoàng Long, Khu dân cư 710, Khu dân cư Trung Thành (thành phố Dĩ An); Đường NG1, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa; Dự án Cụm Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Tân Phước Khánh.

³ Công ty TNHH Giấy Chánh Dương (đường D15, KCN Mỹ Phước 1, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát); Công ty Tân Hiệp Phát phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An; Nhà máy chế biến mù cao su Tuấn Huyền xã An Long, huyện Phú Giáo.

chưa giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng và giá các loại thuốc nội và ngoại nhập trên thị trường.

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế là một trong các tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương. Do vậy, cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh cấp Mầm non đến cấp III ở các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, cử tri cũng kiến nghị ngành giáo dục xem xét lại hiệu quả hoạt động của Hội cha mẹ học sinh tại các trường vì hiện nay Hội cha, mẹ học sinh hiệu quả hoạt động không cao.

V. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Hiện nay, việc chi trả tiền lương hưu, trợ cấp hàng tháng và các chế độ cho người thuộc gia đình chính sách và các đối tượng khác thông qua tài khoản ngân hàng nhưng khi rút tiền thì mất phí gây bức xúc cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ khoản phí này, nhất là đối với các trường hợp người già, neo đơn, người nghèo, người có công. Ngoài ra, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét tặng quà tết và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2015/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; xem xét đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thi đậu công chức cấp xã được giữ nguyên bậc lương hiện hưởng và thời gian để tính nâng bậc lương cho lần tiếp theo không cần phải qua tập sự 12 tháng; xem xét nâng mức hỗ trợ phụ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Ấp Đội trưởng.

VI. LĨNH VỰC KHÁC

Thời gian qua, việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu điện trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường Bưu điện đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân có địa chỉ nhà gần trụ sở trả kết quả thủ tục hành chính nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục trả kết quả qua Bưu điện gây không hài lòng cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng bất cập nêu trên.

Hiện nay, khi người dân chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu phải cung cấp “giấy xác nhận tình trạng bất động sản” gây phiền hà cho người dân vì theo Bộ thủ tục hành chính là không có quy định về thành phần hồ sơ này. Kiến nghị ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là những ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn lọc báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Đối với từng nội dung cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trả

lời. Riêng những vấn đề được đề cập trong báo cáo tổng hợp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh, đồng thời thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân biết để theo dõi./.

Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBMTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DCPL&DTTG.



TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dành